

BÁO CÁO

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....2.094.....
	Ngày: 13/11/17.....
	Chuyên:.....

Kính gửi: Công an tỉnh

Thực hiện Hướng dẫn số 3246/HD-BCĐ(PV11-PV28) ngày 01/11/2017 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh toàn quốc, như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ngày 26/5/2015, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX - nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định rõ vấn đề thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan; giữ gìn bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản nhà nước là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của toàn thể Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình cụ thể: *Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 28/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới*; Công văn 233-CV/ĐU ngày 13/01/2017 của về việc phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư; số 225-CV/ĐU ngày 04/01/2017 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh về việc phổ biến các văn bản cấp trên (*Công văn số 398-CV/ĐUK ngày 27/12/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với bảo đảm trật tự, an toàn giao thông*); Kế hoạch số 298-KH/ĐU ngày 11/5/2017 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” từ nay đến năm 2020...; tổ chức các hội nghị quán triệt tư tưởng trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc tập trung chú trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng lối sống đẹp cho từng đảng viên. Trong đó, Tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT) để nâng cao nhận thức của từng cá nhân; kêu gọi cá nhân tham gia phát hiện, tố giác, phòng, chống tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của

Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

- Công văn số 1281/VP-QTTV ngày 30/11/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đề nghị công nhận cơ quan đạt chuẩn “An toàn về ninh trật tự”.

- Công văn số 1414/VP-QTTV ngày 26/12/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đăng ký thi đua xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về ninh trật tự”.

- Báo cáo số 1384/BC-VP ngày 13/10/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1395/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Hàng năm, trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, của Hội nghị cán bộ công chức của cơ quan, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bàn bạc, thảo luận, đăng ký xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh trật tự”; cuối năm có đánh giá, phân loại tổ chức và có văn bản Bản đăng ký; văn bản về tổng kết đánh giá việc thực hiện các tiêu chí đã đăng ký gửi các cơ quan theo dõi phong trào xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự của tỉnh. Hàng năm đều được công nhận là cơ quan đạt chuẩn về “An toàn về an ninh trật tự”.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy định của các cấp các ngành về an ninh trật tự cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh thông qua Hội nghị cán bộ công chức hàng năm; qua các buổi giao ban hàng tuần; đồng thời vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

Chi đoàn cơ sở tham gia, tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người vào thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán; hưởng ứng ngày phòng, chống ma túy (26/6), tham gia nhiều đợt tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, buôn bán người, tìm hiểu Luật hình sự, Luật dân sự, Luật phòng, chống ma túy... bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường thủy trong các đợt cao điểm (trước, trong và sau Tết Nguyên đán; Lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5...

Ngoài lực lượng bảo vệ chuyên trách của cơ quan, Văn phòng UBND tỉnh hiện đã thành lập Trung đội tự vệ cơ quan; Đội phòng cháy, chữa cháy và lực lượng phòng chống lụt bão của cơ quan. Đây là lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực trụ sở UBND tỉnh khi có tình huống xảy ra.

Công tác phối hợp giữa bảo vệ cơ quan và Tiểu đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu Trụ sở UBND tỉnh cơ bản được thực hiện theo Quy chế phối hợp về công tác bảo vệ mục tiêu giữa Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh; bên cạnh đó khi có các sự kiện, hội họp, tiếp làm việc các đoàn khách A, khách Quốc tế, Văn phòng UBND tỉnh đều thông tin cho Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Trụ sở UBND tỉnh biết để phối hợp đón khách ra vào trụ sở nhằm đảm bảo an toàn về an ninh trật tự.

Thường xuyên trao đổi công việc với tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu để củng cố, tăng cường điện bảo vệ, các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc tuần tra, canh gác Trụ sở; đồng thời tạo điều kiện tốt nhất về sinh hoạt ăn, ở, chỗ học tập, luyện tập cho lượng lượng bảo vệ mục tiêu.

Đã kịp thời làm việc thống nhất với các cơ quan, đơn vị về việc chọn địa điểm đặt vọng gác bảo vệ mục tiêu Trụ sở UBND tỉnh. Hiện đã được UBND thành phố Quảng Ngãi có Văn bản thống nhất cho đặt vọng gác như địa điểm hiện nay.

Hiện tại Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng, ban hành các Quy định về Bảo vệ Trụ sở UBND tỉnh; Phương án Phòng cháy và chữa cháy; Phương án Phòng chống lụt bão... các văn bản này đều được gửi cho Tiểu đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu Trụ sở UBND tỉnh để phối hợp công tác.

Ngày 19/8/2017, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức mời gặp mặt dự cơm thân mật với các chiến sỹ Công an trong Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Trụ sở UBND tỉnh thuộc Phòng PK 20, Công an tỉnh, nhân ngày truyền thống của ngành Công an và “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc”.

Thường xuyên trao đổi công việc với tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu để củng cố, tăng cường điện bảo vệ, các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc tuần tra, canh gác Trụ sở; đồng thời tạo điều kiện tốt nhất về sinh hoạt ăn, ở, chỗ học tập, luyện tập cho lượng lượng bảo vệ mục tiêu.

Tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan gồm 02 bảo vệ địa điểm trụ sở làm việc HUBND, UBND tỉnh và 01 bảo vệ làm nhiệm vụ tại trụ sở Tiếp dân của tỉnh. Bảo vệ chuyên trách tại trụ sở làm việc HUBND, UBND tỉnh được tổ chức làm nhiệm vụ theo ca trực đảm bảo trực 24/24, hướng dẫn khách ra vào trụ sở, bảo vệ tài sản, tài liệu của cơ quan và tham gia công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão tại chỗ. Kịp thời phối hợp với tiểu đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu Trụ sở UBND tỉnh và các lực lượng chức năng kịp thời làm tốt công tác an toàn về an ninh trật tự khu vực trụ sở làm việc HUBND, UBND tỉnh đảm bảo an toàn trong mọi tình huống xảy ra, nhất là trong những vụ khiếu kiện nóng, đông người.

Việc sơ kết, tổng kết, khen thưởng về công tác an ninh trật tự tại Văn phòng UBND tỉnh được rà soát, đánh giá chung trong Báo cáo 6 tháng và Báo cáo năm của Văn phòng UBND tỉnh, được Hội nghị cán bộ công chức hàng năm

đưa ra thảo luận bàn bạc, ra nghị quyết và sau đó được phổ biến các tiêu chí đăng ký xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh trật tự” đến công chức, nhân viên và người lao động trong cơ quan.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

Thời gian qua công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan bảo vệ mục tiêu trụ sở UBND tỉnh trong một số tình huống khiếu kiện đông người còn có lúc lúng túng, chưa thực sự chặt chẽ.

Việc đăng ký xây dựng cơ quan đạt “An toàn về an ninh trật tự” hiện nay thực hiện theo văn bản số 765/HD-CAT-PV11 sớm hơn so với thời điểm tổng kết, đánh giá công tác năm và phát động thi đua của năm công tác tiếp theo, dẫn đến việc bị động và chưa kết nối được đầy đủ nhiệm vụ chung của cơ quan. Do vậy nên chuyển thời gian vào tháng 12 năm hàng năm, tạo điều kiện để các cơ quan thực hiện một cách thuận tiện nhất.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy định của các cấp các ngành về an ninh trật tự cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh.

Cử bảo vệ chuyên trách tham gia các lớp huấn luyện nghiệp vụ do Công an tỉnh tổ chức. tăng cường, củng cố và kiện toàn Trung đội tự vệ cơ quan; Đội phòng cháy, chữa cháy và lực lượng phòng chống lụt bão của cơ quan. Tích cực phối hợp giữa cơ quan chức năng để bảo vệ mục tiêu Trụ sở UBND tỉnh, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự khu vực trụ sở UBND tỉnh trong mọi tình huống.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự, phấn đấu hàng năm đều được công nhận là cơ quan đạt chuẩn về “An toàn về an ninh trật tự”.

Duy trì, tổ chức gặp mặt, tọa đàm với các chiến sỹ Công an trong Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Trụ sở UBND tỉnh thuộc Phòng PK 20, Công an tỉnh, nhân ngày truyền thống của ngành Công an và “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTO”.

Tiếp tục duy trì lực lượng bảo vệ chuyên trách cơ quan làm nhiệm vụ theo ca trực đảm bảo trực 24/24; kịp thời phối hợp với tiểu đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu Trụ sở UBND tỉnh và các lực lượng chức năng kịp thời làm tốt công tác an toàn về an ninh trật tự khu vực trụ sở làm việc HĐND, UBND tỉnh đảm bảo an toàn trong mọi tình huống xảy ra, nhất là trong những vụ khiếu kiện nóng, đông người.

Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, thi đua - khen thưởng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh trật tự” gắn với phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo; đánh giá phân loại, bình xét thi đua - khen thưởng chung của cơ quan.

Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tổng kết kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017. Kính đề nghị Công an tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh(b/c);
- Sở Nội vụ;
- Phòng PV11, PV83-CA tỉnh;
- VPUB: Ban Thường vụ ĐU, Lãnh đạo Văn phòng, CĐCS, Hội CCB, Đoàn TN, Ban TTND, Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, CBTH;
- Lưu: VT, QTTV(3b);

